



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลชัยบุรี ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ สฎ. ๐๐๓๒.๓๐๑/

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง วิเคราะห์แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

### เรื่องเดิม

ตามที่โรงพยาบาลชัยบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำแผนเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลชัยบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยมี ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของข้าราชการและบุคลากรในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรให้มีวินัยและป้องกันมิให้กระทำความผิด

๔. การพัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และจากการที่ได้ดำเนินเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวแล้วนั้นไม่พบว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ถึงแม้ไม่มีข้อร้องเรียนหน่วยงานยังต้องพิจารณา ทบทวนแผน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อการป้องกันที่ครอบคลุม

### ข้อเท็จจริง / ข้อวิเคราะห์

การทุจริตคอร์รัปชัน คือการใช้อำนาจหรืออิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่ที่ตนเองมีอยู่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง ญาติพี่น้องและพวกพ้อง การทุจริตจึงเป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อนซึ่งการแก้ปัญหา การทุจริตเห็นว่าเป็นอย่างเร่งด่วนโดยต้องดำเนินการให้ครอบคลุมทุกมิติและมีการวิเคราะห์ปัญหาหอรอบด้าน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการทุจริต ลักษณะของความเสี่ยงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการตรวจสอบ ยังไม่พบการทุจริตแต่มีความจำเป็นต้องควบคุมกำกับในงานการเงินทั้งในการรับเงินการเบิกจ่าย การนำเงิน ฝากธนาคาร การเบิกจ่ายเช็ค การเบิกจ่ายวัสดุ การควบคุมพัสดุจำเป็นต้องควบคุมกำกับการตรวจสอบตาม กลไกของระเบียบราชการ อย่างจริงจัง เช่น คณะกรรมการเก็บรักษาเงินไม่ได้ตรวจอย่างละเอียด ทำให้ไม่พบ ความผิดปกติว่าเงินขาดบัญชีเป็นระยะเวลายาวนาน เมื่อตรวจพบก็มีจำนวนเงินการทุจริตเป็นจำนวนมากทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้ ดังนั้นการจัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงต้องเน้นการป้องกัน เช่นการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบตามกลไกระเบียบราชการที่มีอยู่ ให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด ส่วนการปราบปรามต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทาง อาญา วินัย และทาง แพ่ง รวมถึงการให้ความรู้การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติราชการ

ข้อเสนอ


เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวข้างต้น ในการจัดทำแผน ปฏิบัติการการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริต ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นควรจัดจัดทำแผนเน้นการป้องกัน เช่นการตรวจสอบภายใน  
การตรวจสอบตามกลไกระเบียบทางราชการที่มีอยู่ให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด ส่วนการปราบปรามต้อง  
ดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทาง อาญา วินัย และทางแพ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสมล วิเชียรรัตน์)

นักจัดการงานทั่วไป



(นายพิชิต สุขสบาย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี